



# ABISO SA PAMPUBLIKONG PAGDINIG

## Iminumungkahing Pagsasaayos ng Singil para sa Mga Customer sa Residensiyal na Basura, Pag-recycle at Nabubulok na Basura

Hinihiling ng SB 1383 ng Batas ng Estado ng California sa lahat ng residente ng at negosyo sa California na ihiwalay ang “nabubulok o organic” na basura mula sa ibang basura. Para tulungan ang mga customer na sumunod sa mga bagong iniutos na kinakailangan, binago ng City of American Canyon and Recology ang aming kasunduan hinggil sa prangkisa para palawakin ang mga ibinibigay na serbisyo. Simula Setyembre 2022, hihilingin sa mga residente na ilagay ang mga organic o green na basura, basura sa pagkain, at papel na narumihan ng pagkain sa berdeng basurahan.

Nananatiling pinakamababa sa Napa County ang mga iminumungkahing singil. Bisitahin ang aming website para tingnan ang mga paghahambing.

Laki ng Lata	Mga Kasalukuyang Singil <i>(Nagkabisa noong 1/1/22)</i>	Mga Iminumungkahing Singil <i>(Magkakabisa sa 9/1/22)</i>	Buwanang Pagtaas ng Singil
32-Gal	\$ 25.46	\$ 29.79	\$ 4.33
64-Gal	\$ 38.71	\$ 45.29	\$ 6.58
96-Gal	\$ 56.24	\$ 65.80	\$ 9.56

Maruming papel  
汚紙  
Papel sucio



Mga tira-tirang pagkain  
廚餘  
Desechos de alimentos



Mga halaman  
樹木  
Plantas



Bawal ang mga plastik na bag  
禁止膠袋  
No ponga bolsas de plástico

Para sa higit pang impormasyon, i-scan ang QR Code, o bisitahin ang [CityofAmericanCanyon.org/RateIncrease](http://CityofAmericanCanyon.org/RateIncrease)

Upang i-download ang pabatid na ito sa Filipino, i-scan ang QR Code o bisitahin ang [CityofAmericanCanyon.org/RateIncrease](http://CityofAmericanCanyon.org/RateIncrease)

Para descargar este aviso en español, escanee el Código QR o visite [CityofAmericanCanyon.org/RateIncrease](http://CityofAmericanCanyon.org/RateIncrease)



# PAMPUBLIKONG PAGDINIG

Martes, Agosto 16, 2022, 6:30 PM



City of American Canyon City Council Chambers  
4381 Broadway Street, Suite 201, American Canyon

## Paano Tumutol sa Pagtaas na ito:

Tatanggap ang Lungsod ng mga nakasulat na pagtutol (hindi tatanggapin ang mga email o fax) laban sa iminumungkahing pagtaas ng singil mula sa mga may-ari ng ari-arian at customer na nasa rekord. Maaaring personal na ipadala o ipadala sa mail ang mga pagtutol sa City Clerk sa 4381 Broadway Street, Suite 201, bago ang 6:30 PM ng Agosto 16, 2022.

Maaaring personal na magsumite ang mga customer ng mga pagtutol sa pagtaas ng singil sa Pampublikong Pagdinig hanggang sa katapusan ng bahagi ng Pagdinig para sa input ng publiko. Kung magsumite ang karamihan (51%) ng aming mga residensiyal na customer ng mga wastong nakasulat na pagtutol, hindi ipapatupad ng Lungsod ang iminumungkahing pagtaas ng singil.

Dapat kasama sa Mga Wastong Nakasulat na Pagtutol ang:

1. Pangalan ng Customer
2. Lagda ng Customer
3. Address para sa Serbisyo ng Customer
4. Pahayag na nagsasaad ng pagtutol ng customer sa iminumungkahing pagtaas

Binubuo ng mga nabubulok o organic, na tulad ng mga tira-tirang pagkain, damo at/o halaman mula sa bakuran, papel, at karton, ang kalahati ng mga itinatapon ng mga taga-California sa mga landfill.

Nilalayon ng Panukalang-Batas sa Senado (Senate Bill, SB) 1383 ng California na:

- Bawasan ang pagtapon ng nabubulok na basura nang 75% bago ang 2025.
- Magsagip para kumain ang mga tao nang hindi bababa sa 20% ng kasalukuyang itinatapong sobrang pagkain bago ang 2025.

Bisitahin ang [Calrecycle.ca.gov/organics/slcp](http://Calrecycle.ca.gov/organics/slcp) para sa higit pang impormasyon.